

สมรรถนะบรรณารักษ์/ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ด้านความรู้	ด้านทักษะ	ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
<p>1. ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกและประเมินคุณค่า การสงวนรักษา ความรู้เกี่ยวกับตลาดหรือธุรกิจสิ่งพิมพ์ และข่าวสารในแวดวงวรรณกรรม</p>	<p>1. ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ เพื่อการติดต่อสื่อสารกับร้านค้า ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้</p>	<p>1. การวางแผนและการจัดการ สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา การจัดการเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงานได้</p>
<p>2. ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่คณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงระเบียบพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น ข้อมูลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการวางแผน หรือออกแบบการให้บริการ เป็นต้น</p>	<p>2. การพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้เพิ่มเติม พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ</p>
<p>3. ความรู้เกี่ยวกับบริบทของมหาวิทยาลัยและห้องสมุด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย และห้องสมุด หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบาย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด</p>	<p>3. ทักษะการคัดเลือกและประเมินทรัพยากรสารสนเทศ สามารถคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศและประเมินทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และนโยบายการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ</p>	<p>3. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ต้องมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน</p>
<p>4. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นต้น</p>	<p>4. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>4. การทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทนอดกลั้น มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อ และสามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้</p>